

ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙



พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้หารือข้อราชการกับ Mr. Ng Chee Meng, Acting Minister for Education (Schools) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ในเช้าวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Shangri-La ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวเน้นถึงประเด็นการพัฒนาทั้ง ๗ ประเด็น ที่ได้รับการเห็นพ้องว่าจะเป็นจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ๒) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสถานะฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู ๖) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย ๗) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ ได้ขอให้สำนักงานเลขาธิการซีมีโอจัดทำ Roadmap และในโอกาสต่อไปจะขอให้ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทุกศูนย์จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ รัฐมนตรีไทยได้กล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันเป็นภาษาในการทำงานของประชาคมอาเซียน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายสิงคโปร์ว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไทยได้ร่วมมือกับ British Council ในการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๕๐ คน ซึ่งจะเป็นครูต้นแบบที่จะนำการอบรมไปขยายผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ สิงคโปร์ ได้มีข้อสังเกตว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและมีจำนวนครูไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศไทย จึงทำให้สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้ง่ายกว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้มีการทดลองนำ application การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาใช้ในโทรศัพท์มือถือแบบระบบแอนดรอยด์ ซึ่งเปิดให้นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยมีแนวคิดที่จะให้ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาซีมีโอเวิลด์ออกแบบแนวทางการสอนด้านภาษาในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง รวมถึงการพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการตัดสินใจอันจะนำไปสู่การสร้างทัศนวิสัยใหม่ๆ

อนึ่ง ภายหลังจากการหารือดังกล่าว รัฐมนตรีฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ “51st SEAMEO RELC International Conference” เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยภาษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Language Centre: RELC) พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอเวิลด์ โดยได้กล่าวรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติของศูนย์ซีมีโอเวิลด์ ประจำปี ๒๕๕๙ และชื่นชมศูนย์ฯ ที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญให้กับนักวิชาการครู และนักวิจัยจากทั่วโลก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งยกย่องการทำงานของศูนย์ฯ ในการผลักดันภูมิภาคให้สามารถก้าวข้ามพรมแดนทางสังคมและภาษา โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษในช่วง ๔๘ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้กล่าวเสริมว่าทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่ดีเยี่ยมนั้นถือว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ ๒๑ การมีความรู้ด้านภาษาไม่ใช่เรียนรู้เพียงแค่คำศัพท์และความหมายเท่านั้น แต่ยังทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจอันดีในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้เราได้คิดในแนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ทั้งนี้ หากเราบูรณาการซีมีโอเข้ากับประชาคมอาเซียนก็จะส่งผลที่ดีเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับโลก แต่ละประเทศสมาชิกซีมีโอต้องปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาแบบใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งภาษาคือเครื่องมือที่มีพลังในการสนับสนุนการพัฒนาและกระบวนการบูรณาการดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นสิ่งท้าทายด้านความคิดและปลูกฝังแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างโอกาส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการประชุมนานาชาติดังกล่าว



ศูนย์ซีมีโอเรลค์ เป็น ๑ ใน ๒๑ ศูนย์ขององค์การซีมีโอ มีพันธกิจที่มุ่งพัฒนาครูผู้สอนภาษา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในภูมิภาค โดยดำเนินกิจกรรมสำคัญด้านทุนฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในภูมิภาค การดำเนินโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิ เทมาเส็ก รวมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านการศึกษา โดยร่วมมือกับศูนย์ซีมีโออื่นและภาคี เครือข่ายของศูนย์ฯ ในการจัดหลักสูตรตามความต้องการของประเทศสมาชิก อีกทั้งยังมีการให้ทุนนักวิจัย ในภูมิภาคเป็นประจำทุกปีอีกด้วย ตลอดจนการจัดประชุมนานาชาติประจำปีซึ่งเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครู นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องด้านภาษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่เป็นที่สนใจร่วมกัน เพื่อเป็นผู้นำในภูมิภาคสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ สำหรับในปี ๒๕๕๙ ได้กำหนดหัวข้อ “*Teaching Literacies – Emerging Pathways and Possibilities in Language Education*” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาจากประเทศสิงคโปร์และประเทศในภูมิภาค ประมาณ ๕๐๐ คน มาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรื่องการวิจัยและแนวทางปัจจุบันที่มีต่อการดำเนินนโยบายด้านภาษา การออกแบบและการจัด หลักสูตร การหารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มใหม่ๆ ในการเปลี่ยนนโยบายด้านภาษาและการวางแผนหลักสูตร การพัฒนาสื่อ และการปฏิบัติในห้องเรียนอย่างจริงจัง ตลอดจนการแบ่งปันนวัตกรรมและวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ มาซึ่งแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบพหุทักษะ โดยในส่วนของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๑ คน

ภายหลังจากการจัดประชุมนานาชาติดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาสิงคโปร์ (NIE) ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมครูเพียงแห่งเดียวในสิงคโปร์ และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนันยาง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารของประเทศไทย สู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙